

# Tổ quốc gọi tên và khát vọng lên đường nhập ngũ

Tháng 3 - tháng thanh niên, những chàng trai ưu tú của Thái Bình khoác lên mình bộ quân phục, tạm xa người thân, bạn bè, quê hương lên đường nhập ngũ, thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Động viên tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ.

**T**rong những câu chuyện của mình, cựu chiến binh Đoàn Trọng Toàn, tổ dân phố Đông Sơn, thị trấn Tiên Hải (Tiên Hải) - bố của tân binh Đoàn Trọng Hiếu vẫn kể cho con trai nghe về kỷ ức một thời tuổi trẻ bôn ba đường, vượt núi đèo những chuyến hàng từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Tiếp nối truyền thống gia đình, hôm nay, Đoàn Trọng Hiếu, sinh năm 1997 tình nguyện lên đường tòng quân. Hiếu đã tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp. Sau khi ra trường, trong khi bạn bè mãi miết tìm kiếm công việc để tạo lập sự nghiệp thì Hiếu lại ấp ủ ước mơ được đi bộ đội. Nhận được sự đồng tình của bố và sự động viên của mẹ, Hiếu đã tham gia sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Hiếu tâm sự:

Bố em từng tham gia quân ngũ, đó là động lực để em tiếp nối truyền thống gia đình trở thành người lính Cụ Hồ. Đi để rèn luyện, trưởng thành hơn trước khi bước vào đời bằng đôi chân của mình là mục tiêu trong hai năm quân ngũ của em. Em tin mình sẽ làm được. Trong số 26 thanh niên thành phố Thái Bình viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này có tân binh Nguyễn Thành Long, sinh năm 2002, tổ 6, phường Trần Lãm. Bố Long mất khi em chưa tròn 1 tuổi. Trước cú sốc lớn của gia đình, mẹ em cũng ngã quỵ. Giờ đây mẹ Long bị suy thận, phải chạy thận hàng tháng. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, phải nương nhờ nhà ông bà ngoại. Xét về hoàn cảnh, Long thuộc diện tạm miễn hoãn nhập ngũ. Nhưng khi nghe Long nói

về nguyện vọng của mình, mẹ em thấy con đã có ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước nên cũng vui mừng: "Muốn đi bộ đội thì con viết đơn đi, mẹ luôn ủng hộ con". Nguyễn Thành Long chia sẻ: Khi biết là đơn tình nguyện của em được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố chấp thuận và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, người vui nhất là mẹ. Mẹ dặn dò em nhập ngũ sẽ xa nhà, tự lập cuộc sống con phải thật cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ với Tổ quốc. Nhờ lời mẹ, em sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đơn tình nguyện nhập ngũ viết tay của mình, tân binh Giang Sĩ Tuấn, sinh năm 2002, thôn Lục Nam, xã Thái Xuyên (Thái Thụy) viết: "Em đi bộ đội để thực hiện ước

nguyện của bố em". Bố Tuấn là sĩ quan quân đội, do bệnh tật nên phục viên, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình. Em sống với ông bà nội đã già yếu. Giang Sĩ Tuấn tâm sự: Những lúc tĩnh táo, bố vẫn nói với em là muốn Tuấn của bố vào bộ đội như bố, như em trai của bố. Chính vì thế em càng quyết tâm được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Bố em từng là bộ đội biên phòng bảo vệ biển cương, nay em lại được khoác lên mình bộ quân phục cảnh sát biển, cùng đồng đội canh giữ, bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Đó là 3 trong 773 thanh niên có đơn tình nguyện nhập ngũ của tỉnh. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng các em đều có chung một nguyện vọng đi bộ đội để được học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và hơn hết là thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn còn giữ vai trò chủ chốt trong việc nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, quan tâm đến các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên thanh niên yên tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Khi tiếng trống của ngày hội tòng quân đã điểm, ngọn lửa truyền thống đã được thắp lên, tạm biệt gia đình, người thân, bạn bè, quê hương, các tân binh mang theo niềm tự hào, sự tin tưởng, kỳ vọng của người dân Thái Bình cùng nhiệt huyết, khát khao cống hiến của tuổi trẻ lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

TẮT ĐẠT

## Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh



Cùng với công tác tuyên truyền, động viên thanh niên hàng hải thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, các cấp, các ngành trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Hàng năm, địa phương trích ngân sách hàng tỷ đồng tặng quà tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ. Các ban, ngành, đoàn thể các cấp huy động nguồn lực xã hội hóa tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, gặp mặt tặng quà, xây nhà đóng đội, nhà tình nghĩa dân tự nguyện tài trợ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở... Nhờ đó, hàng năm Thái Bình hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao và là một trong những địa phương được Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đánh giá cao về chất lượng tuyển quân.

## Đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà



Công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2021 đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình các bước theo quy định. Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác gặp mặt, tặng quà, cấp phát quần trang được các xã, thị trấn tổ chức trang trọng, ấm áp tình cảm quân dân nhưng tuân thủ đúng các quy định phòng, chống dịch. UBND huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động các gia đình tân binh hạn chế số người đưa tiễn, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch trong ngày giao nhận quân. Hưng Hà được giao chỉ tiêu tuyển chọn 380 thanh niên nhập ngũ năm 2021. 100% tân binh của huyện có tư tưởng tốt, sẵn sàng lên đường về đơn vị mới.

## Đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải



Mặc dù gặp nhiều khó khăn khi thị trấn Tiên Hải mở rộng đơn vị hành chính với hai xã Tây An và Tây Sơn sáp nhập về nhưng năm 2021 thị trấn Tiên Hải đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tuyển chọn 23 tân binh, vượt chỉ tiêu được giao, trong đó nhiều công dân tự nguyện viết đơn tham gia nhập ngũ với tinh thần trách nhiệm cao. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn thường xuyên phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố sâu sát cơ sở, rà soát, nắm bắt số lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên đi làm ăn xa về sơ tuyển, khám tuyển.

## Trung tá Trần Văn Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thái Thụy



Để công tác tuyển quân của huyện được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, bám sát cơ sở. Đặc biệt, Ban CHQS và Công an huyện là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyển quân đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân rất nghiêm túc. Năm 2021, Thái Thụy tuyển chọn và phát lệnh gọi nhập ngũ 399 công dân, đạt 105% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Huyện đã sẵn sàng cho lễ giao nhận quân.

## Tân binh Vũ Hoàng Thảo, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình



Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng em đã viết đơn tình nguyện để thực hiện nguyện vọng và trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Em cảm thấy rất tự hào, đặc biệt trong những ngày chuẩn bị lên đường nhập ngũ, em cùng các bạn trúng tuyển NVQS năm 2021 được Đảng ủy, UBND phường mời dự buổi gặp mặt thân mật, được tặng rất nhiều quà và được các cô, các chú thăm hỏi, động viên nên ai nấy đều rất vui. Em hứa sẽ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tại ngũ.

THIÊN AN

## KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN 3/3

# Củng cố "thế trận lòng dân" khu vực biên giới biển

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trong đó xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

### Đại tá Vũ Kim Tấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh



62 năm qua, phát huy truyền thống của lực lượng BDBP Việt Nam, BDBP tỉnh Thái Bình đã nỗ lực trong thực hiện mục tiêu xây dựng nền biên phòng toàn dân, để mỗi người dân khu vực biên giới là một "cột mốc sống", góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, BDBP tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển và phòng, chống các loại tội phạm; đồng thời, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình vận động quần chúng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững chắc.

### Đồng chí Nguyễn Như Quang, Bí thư Đảng ủy thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy)



Hàng năm, các nội dung ngày biên phòng toàn dân được Đảng ủy, UBND thị trấn Diêm Điền thực hiện bằng nhiều hình thức. UBND thị trấn đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, nòng cốt là phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, chất lượng, qua đó tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ và nhân dân về truyền thống đoàn kết, xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, tạo cơ sở để Diêm Điền không những mạnh về kinh tế mà còn vững về quốc phòng - an ninh.

### Trung tá Vương Văn Trọng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lán



Đồn Biên phòng Cửa Lán đã làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh toàn diện. Hiện nay, trong bối cảnh Thái Bình đang hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế biển, thu hút đầu tư, xây dựng hệ thống giao thông kết nối đồng bộ nhằm kích cầu và phát triển Khu kinh tế Thái Bình, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của người dân, phối hợp tham gia bảo vệ an toàn các dự án kinh tế, giao thông để giữ vững ổn định, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy cho biết: Đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới biển của huyện là lực lượng BDBP. Nhiều mô hình do BDBP tỉnh khởi xướng như mô hình nuôi lợn, nuôi thỏ, nuôi chim bồ câu, "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn biên phòng", "Thầy thuốc quân hàm xanh", "Thầy giáo quân hàm xanh", "Tay kéo biên phòng"... đã giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế, giảm nghèo và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa BDBP với nhân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên khu vực biên giới biển.

Không chỉ trao "cần câu", giúp nhân dân khu vực biên giới biển nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, BDBP tỉnh còn ghi dấu ấn trên hành trình xây dựng nông thôn mới thông qua những việc làm thiết thực, hiệu quả. Bằng tấm lòng và trách nhiệm của mình, từ năm 2010 đến nay, BDBP tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ quân đội góp và trích quỹ gần 600 triệu đồng; vận động 34 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ 365 triệu đồng và hơn 200 tấn xi măng ủng hộ các địa phương ven biển xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa... Đến nay, 14/14 xã, thị trấn khu vực biên giới biển của tỉnh đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và đạt chuẩn đô thị văn minh; đồng thời, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới gắn với



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho ngư dân tại cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy).

thực hiện các nội dung ngày biên phòng toàn dân, các đơn vị BDBP tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới biển xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả 11 đội tu thuyền tự quản đoàn kết giúp đỡ nhau trên biển với 379 phương tiện/1.145 lao động tham gia, 158 tổ tự quản an ninh trật tự tại thôn, khu dân cư với hơn 3.200 thành viên tham gia...

Thượng tá Tổng Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh cho biết: Thành viên các tổ, đội tự quản đã tích cực, chủ động cung cấp cho BDBP tỉnh hàng nghìn lượt thông tin giá trị, giúp cuộc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển ngày càng hiệu quả. Ở nhiều địa bàn, tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy đã được triệt tiêu; tình trạng khai thác thủy sản bằng phương tiện cấm, khai thác trái phép trên các vùng biển được đẩy lùi. Trên biển, ngư dân các đội tàu thuyền tự quản thực sự là "cánh tay" nối dài của



Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Thái Bình.

BDBP tỉnh trong việc phát hiện, đấu tranh ngoài vi phạm, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên biển; đồng thời tham gia các chốt kiểm soát trên bộ, trên biển, góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn biên giới.

Vận động, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên biển; đồng thời tham gia các chốt kiểm soát trên bộ, trên biển, góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn biên giới.

VĂN LANG